

CỰU CHIẾN BINH THAM GIA XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tinh tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh.

Các cấp hội tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức chính trị, không dao động trước khó khăn, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội làm nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Tích cực tham gia tuyên truyền, động viên thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn

thành chỉ tiêu giao quân hàng năm. Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp hội luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống hội viên. Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà cho biết: Hội CCB huyện phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. Ngoài ra, các cấp hội và hội viên tích cực đấu tranh phân bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, Hội CCB huyện Thái Thụy chú trọng xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật

tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống ma túy (PCMT). Theo ông Hà Ngọc Long, Chủ tịch Hội CCB huyện: Hội CCB huyện đã thành lập và duy trì hoạt động của hơn 200 tổ tự quản về ANTT, ATGT, PCMT. 5 năm qua, các tổ tự quản đã cung cấp 169 lượt thông tin cho lực lượng chức năng, tham gia giải quyết 87 vụ vi phạm về ANTT, ATGT, tháo dỡ 152 mái che, mái vẩy, phối hợp hòa giải 165 vụ việc tại khu dân cư, cảm hóa 59 người lưu lữ, giúp 6 người cai nghiện thành công, qua đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tuyệt đối đại đa số cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, điều hành của chính quyền, được

các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Nhiều hội viên được tin nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Toàn tỉnh hiện có 28% bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; 47,7% bí thư, 41,2% phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; 12,3% huyện ủy viên, thành ủy viên là hội viên CCB. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hiện nay, các cấp hội đang quản lý 434 tổ tự quản về ANTT, ATGT với 3.153 thành viên, 348 câu lạc bộ PCMT với trên 8.400 hội viên. Hội CCB là thành viên tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, huấn luyện dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng thể trận an ninh nhân dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ năm 2018 - 2022, hội CCB và đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức 172 hoạt động giáo dục truyền thống với sự tham gia của gần 32.000 đoàn viên; tham gia vận động thành công 268 người cai nghiện bằng Methadone, 21 người phạm tội hoàn lương, 104 thanh niên chậm tiến bước đầu có tiến bộ. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Toàn hội phấn đấu hàng năm có trên 95% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên kiên định lập trường chính trị, tư tưởng; 100% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, nhất là tham gia bảo đảm ANTT, ATGT, PCMT, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG LA LÀ CỜ ĐẦU ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Luôn đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, Trường Tiểu học Đông La xứng đáng là lá cờ đầu bậc tiểu học của ngành giáo dục huyện Đông Hưng. Đến nay, Trường Tiểu học Đông La được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với 26 phòng học kiên cố. Các lớp học thoáng mát, được bố trí thêm các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới. Nhà trường còn đầu tư phòng học nhạc, phòng vi tính, phòng học ngoại ngữ, thư viện mở thông minh nhằm từng bước xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Bà Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La cho biết: Nhà trường luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong dạy và học. Trong tiết chào cờ đầu tuần đã tích hợp nhiều nội dung giáo dục như văn nghệ, kể chuyện an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động tập thể vui nhộn sân trường, vẽ cổ truyền, trò chơi dân gian, các bài thể dục tại chỗ. Tất cả các phòng học và phòng làm việc của giáo viên đều có mạng internet giúp học sinh, giáo viên ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong dạy và học. Giáo viên chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, phương pháp dạy học tích cực như mô hình trường học mới (VNEW), phương pháp "Bàn tay nặn bột", dạy học theo hướng phát triển năng lực; thiết kế, tổ chức các giờ học cho học sinh thực hành, thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, để vận dụng thực tiễn. Nhà trường tập huấn cho giáo viên các chuyên đề về phương pháp dạy học tích cực, sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Những hoạt động dạy học đa dạng, phong phú làm cho học sinh thích thú, vui vẻ khi đến trường, hứng hái học tập, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nâng lên rõ rệt với 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Tỷ lệ học sinh giỏi tăng cao, xếp thứ nhất khối tiểu học của huyện; là đơn vị duy nhất của tỉnh có học sinh tiểu học tham gia và giành giải cao tại cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi quốc gia; liên tục có học sinh năng khiếu đạt giải cao ở các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Em Nguyễn Thanh Minh, lớp 5, Trường Tiểu học Đông La chia sẻ: Năm học vừa qua em đạt giải Bằng nhân đồng đội trong cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc. Thành tích đó có được là nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô, bản thân em cũng nỗ lực học trên lớp, học từ bạn bè, tìm hiểu kiến thức trên mạng. Năm nay cuối cấp, em sẽ cố gắng học tập tốt, tiếp tục tham gia và quyết tâm giành giải cao trong các cuộc thi. Đạt được kết quả đó là do cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đông La nỗ lực không ngừng, hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn mình đảm nhận, luôn tìm tòi sáng tạo, áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ số tạo sức hấp dẫn, tăng hiệu quả quản lý, giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, 40% giáo viên đạt trên chuẩn; năm học 2021 - 2022 có 22 giáo viên giỏi, trong đó có 1 giáo viên giỏi tỉnh, 7 giáo viên giỏi huyện, 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 7 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô giáo Đặng Thị Thanh Thắm chia sẻ: Phụ trách lớp 2 đang thực hiện dạy theo sách giáo khoa mới nhưng được tập huấn kỹ, có sự hỗ trợ của ti vi, máy chiếu, tôi chủ động soạn giáo án điện tử, bổ sung nhiều ví dụ minh họa hấp dẫn, xây dựng đề kiểm tra, xây dựng môi trường lớp học an toàn, thân thiện. Vì vậy, các em hứng thú, tiếp thu bài giảng nhanh hơn, hiệu quả dạy và học được nâng cao; phụ huynh tin tưởng cho con theo học tại trường. Với thành tích đạt được, Trường Tiểu học Đông La tiếp tục là đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua của huyện, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, để nghị Chính phủ tặng cờ thi đua. Để năm học 2022 - 2023 giữ vững đơn vị dẫn đầu, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là giáo viên triển khai chương trình sách giáo khoa mới; kêu gọi các nguồn lực đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt là nâng tầng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số; phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Dạy tốt, học tốt"...

TIẾN BƯỚC

HIỆU NGHĨA



Học sinh Trường Tiểu học Đông La tại thư viện trường.

THÁI THUY TỔNG RÀ SOÁT CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), phòng ngừa cháy lớn xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tích cực triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH.

Qua rà soát, toàn xã Thái Phúc có 5 cơ sở may, 1 cơ sở lưu trú, 4 cơ sở kinh doanh gas, 1 chợ và 70 hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh. Sau khi rà soát, xã đã

thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tiến hành kiểm tra đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, tập trung vào những cơ sở có nguy cơ

xây ra cháy lớn như cơ sở may, quán karaoke. Kiểm tra an toàn PCCC tại xưởng sản xuất mũ giày của Công ty TNHH Đăng Đạt Việt Nam, lực lượng chức năng đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế

đồng thời yêu cầu Công ty khắc phục ngay, nhất là khẩn trương lắp đặt đèn hướng dẫn thoát nạn và đèn chiếu trên cửa thoát nạn, cải tạo toàn bộ hệ thống điện và cho dây dẫn điện vào ống bảo vệ, sắp xếp hàng hóa bảo đảm an toàn khoảng cách PCCC... Đại diện Công ty cho biết, đối với những yêu cầu của lực lượng chức năng, Công ty sẽ tiến hành ngay việc lắp đặt thêm các thiết bị nhằm khắc phục những khiếm khuyết trong công tác PCCC. Trung tá Phạm Quốc Thái, Trưởng Công an xã Thái Phúc cho biết: Đến nay, Công an xã đã rà soát và phối hợp với lực lượng chức năng huyện kiểm tra được 80% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC của cơ quan công an và UBND xã, phần đầu hoàn thành kiểm tra vào đầu tháng 12. Qua kiểm tra cho thấy đa số các hộ có cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn xã chưa trang bị tiêu năng chữa cháy và bình chữa cháy. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ trang bị đầy đủ những dụng cụ này nhằm bảo đảm an toàn PCCC. Toàn huyện Thái Thụy hiện có hơn 4.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH, trong đó có hơn 200 cơ sở thuộc danh mục do cơ quan công an quản lý và gần 3.900 cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã quản lý. Do làm tốt công tác PCCC nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn huyện hiện vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Để khắc phục, UBND huyện đã triển khai kế hoạch

tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH. Theo đó, từ ngày 15/10 - 15/12/2022, các ngành chức năng huyện và các xã, thị trấn sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn, chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa; lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và kết nối liên động để tự ngắt điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Khiêm, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện: Sau hơn nửa tháng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC của cơ quan công an, các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, các quán karaoke, nhà hàng... Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC.

PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ MÙA KHÔ

KHUYẾN CÁO AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT

- Nghiêm cấm sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nhà kho
- Lắp thiết bị bảo vệ tự động (Aptomat)
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống công nghệ, dây chuyền sản xuất, hệ thống điện
- Không sử dụng vật liệu dễ cháy để làm mái trần nhà và vách ngăn
- Không để hóa chất, thiết bị, đường ống chứa hóa chất để cháy nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt
- Cấm làm phát sinh tia lửa, tia nhiệt gần khu vực kho, xưởng
- Không thờ cúng và đun nấu ăn trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc
- Lắp đặt hệ thống chống sét, chống rò điện
- Thành lập đội PCCC cơ sở, trang bị phương tiện PCCC theo quy định

KHUYẾN CÁO PCCC ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

- Khí cũ tạo sửa chữa nhà không phải hạn chế các vật liệu dễ cháy
- Lắp đặt thiết bị bảo vệ tự ngắt (Aptomat) không để vật dễ cháy gần bóng đèn điện, ổ cắm, cầu dao...
- Khí sử dụng bình ùi, bếp điện, lò sưởi phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mất kiểm soát, người bị tàn tật, tâm thần sử dụng các thiết bị điện
- Trước khi ra khỏi nhà và đi ngủ phải kiểm tra: nôi đun nấu, nôi thờ cúng, ngắt thiết bị điện không cần thiết
- Bố trí nơi để thùng hợp lý, tương phía đặt bàn thờ, tránh phía bên trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy
- Ô tô, xe máy và các phương tiện dùng củi, xăng, dầu phải để cách xa bếp đun nấu
- Lỗi thoát nạn cho nhà phải đảm bảo thông thoáng
- Trang bị dụng cụ chữa cháy

TRẦN TUẤN



Công an huyện Thái Thụy kiểm tra hồ sơ phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.